

*

Tam Đường, ngày 14 tháng 10 năm 2024

Số 620-BC/HU

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW,
ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-
NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)
về công tác dân tộc trong tình hình mới

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tam Đường là huyện cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, có tổng diện tích tự nhiên 66.315,43 ha, gồm 13 xã, thị trấn, 126 bản, dân số trên 5,9 vạn người; có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: dân tộc Mông chiếm 37,7%; dân tộc Thái chiếm 15,9%, dân tộc Kinh chiếm 14,1%; dân tộc Dao chiếm 9,6%; dân tộc Giáy chiếm 8,1%; dân tộc Lào chiếm 7,7%; dân tộc Lự chiếm 5,3%, còn lại là các dân tộc khác. Đảng bộ huyện có 53 chi, đảng bộ cơ sở (16 đảng bộ, 37 chi bộ), có 219 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tính đến 30/9/2024: 2.814 đồng chí, trong đó: đảng viên nữ là 977 đồng chí, đảng viên người dân tộc thiểu số là 1.514 đồng chí.

1. Thuận lợi

Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dành cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn, tiêu cực trong xã hội được triển khai, thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

2. Khó khăn

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thời điểm kéo dài; giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng có thời điểm tăng cao; thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng

chưa bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ, du lịch còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tình hình an ninh xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp...

3. Tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề đặt ra của đồng bào các dân tộc ở địa phương

Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế (cây, con giống) có chất lượng; hỗ trợ máy móc công nghệ vào sản xuất nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung (lúa, chè, chanh leo, cây ăn quả ôn đới...) gắn với bao tiêu sản phẩm (tránh tình trạng được mùa mất giá); có các chính sách hỗ trợ, bảo tồn các lễ hội văn hoá truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Kết quả công tác tuyên truyền, quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt, học tập với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; kết quả, đã tổ chức được 37 hội nghị, 245 buổi sinh hoạt chi bộ cho tổng số 3.438 người tham gia¹. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền kết luận 65-KL/TW cho đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tại các cuộc họp, các buổi giao ban đoàn thể của các tổ chức hội theo sự chỉ đạo của cấp ủy; kết quả đã tổ chức được trên 130 buổi tuyên truyền cho trên 20.000 lượt người tham dự.

Xác định chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện². Lãnh đạo UBND huyện ban

¹ Đảng viên đạt 88,1%, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên đạt 86,2 %.

² Kế hoạch số 12a -KH/HU, ngày 04/1/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 61- KH/HU, ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các

hành các kế hoạch³ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

2. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị

Huyện ủy ban hành Quy chế số 14-QC/HU, ngày 18/02/2022 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện ký kết các chương trình phối hợp với HĐND, UBND, Công an, Quân sự, phòng Dân tộc và các đơn vị liên quan trong thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc. Lãnh đạo UBND huyện ban hành các chương trình phối hợp với các đoàn thể huyện, Nghị quyết liên tịch về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam; thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, công tác dân tộc theo quy định; thường xuyên tổ chức nắm, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc... Qua công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ về công tác dân vận, dân tộc đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện

Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc. Hằng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy có lồng ghép nội dung kiểm tra về công tác dân vận. Lãnh đạo cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp tổ chức tổ chức kiểm tra, giám sát công tác dân vận, dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, cấp ủy đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra về công

huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020" tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

³ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/2/2020 thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số 199/KH- UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tam Đường năm 2021; Kế hoạch số 1436/KH- UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Tam Đường; Công văn số 780/ UBND -NN&PTNT ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP.

tác dân vận tại 02 xã⁴; Ban Dân vận chủ trì, phối hợp tổ chức 05 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát với 16 đơn vị về công tác dân vận; Đảng ủy các xã tổ chức 11 cuộc kiểm tra, 08 cuộc giám sát về công tác dân vận; Thường trực HĐND phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 03 cuộc giám sát tại 37 lượt đơn vị về triển khai thực hiện các chính sách dân tộc (*Tiền điện, Bảo hiểm y tế, chế độ cho học sinh bán trú...*) trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, triển khai các chế độ, chính sách đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ sở; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy định. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc.

4. Đánh giá chung

4.1 Kết quả đạt được

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn vùng dân tộc và miền núi có bước khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường, trạm được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và khám chữa bệnh của người dân. Các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc được quan tâm triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của chính quyền các cấp.

4.2. Khó khăn, hạn chế; nguyên nhân hạn chế

Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 65-KL/TW tại một số chi, đảng bộ cơ sở còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp còn chậm; nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi còn thấp; nhiều chính sách cho một đối tượng thụ hưởng, gây nhiều khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do một bộ phận Nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa tự vươn lên thoát

⁴ Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định về công tác dân vận đối với Đảng ủy, đồng chí bí thư Đảng ủy các xã Khun Há, Sơn Bình.

nghèo; trình độ, nhận thức của người dân không đồng đều giữa các vùng; kỹ năng công tác dân vận của một số cán bộ có mặt còn hạn chế nhất là ở cơ sở.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH

1. Kết quả đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề, thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 5 năm qua đã xây dựng 43 mô hình đào tạo nghề, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với giải quyết việc làm⁵. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho 01 cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm cho trên 5.600 người.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với phát triển du lịch. Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc trưng, giá trị cao⁶; chú trọng triển khai thực hiện liên kết sản xuất, gắn với phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh các hoạt động liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số; thẩm định phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Quan tâm phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất. Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt⁷; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư⁸. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội⁹.

⁵ Hỗ trợ đào tạo nghề: 2.000 người (gồm các nghề như trồng cây dược liệu, kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nông nghiệp, trồng cây ăn quả, nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm...). Hỗ trợ 03 người đi lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đi làm việc có thời gian ở nước ngoài theo hợp đồng.

⁶ Cây chè, cây chanh leo, cây mắc ca, cây dong riềng, cây thảo quả, nuôi cá nước lạnh...

⁷ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 158 hộ; hộ trợ nước sinh hoạt tập trung cho 509 hộ, 01 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

⁸ Quy hoạch, sắp xếp bố trí dân cư được 90 hộ dân cư tại bản Na Đông 1, xã Thèn Sin.

⁹ Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản 640.198 tỷ đồng, tập trung vào các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, giao thông, thủy lợi, hạ tầng du lịch, xây dựng nông thôn mới. 100% xã, thị trấn có trụ sở làm việc hai tầng; 100% xã có đường ô tô từ huyện đến trung tâm được cứng hóa, 100% đường liên xã cứng hóa, 99,9% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 96,8% bản có nhà văn hóa, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 160 công trình thủy lợi với 435,5 km; 107 công trình nước sinh hoạt; 14 nhà văn hóa xã; 132 nhà văn hóa bản; 100% phòng học kiên cố và bán kiên cố; 100% trạm y tế được kiên cố hóa.

Toàn huyện có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách tín dụng trong phát triển sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng được duy trì ổn định; thường xuyên huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và các thành phần kinh tế¹⁰.

Dự báo trong 5 đến 10 năm tới, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức thực hiện; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3,5%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, khoảng cách về thu nhập giữa các dân tộc từng bước được thu hẹp. Phấn đấu xây dựng huyện Tam Đường trở thành huyện phát triển của tỉnh Lai Châu.

2. Kết quả phát triển văn hoá, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Quan tâm, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt Nghị Quyết số 57/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt được nhiều kết quả tích cực¹¹. Quan tâm chất lượng dạy và học; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì phổ cập giáo dục¹². Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của các Trường Phổ thông dân tộc bán trú¹³. Lãnh đạo UBND huyện thực hiện chính sách cử tuyển theo quy định¹⁴; chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý. Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm theo quy định.

¹⁰ Tổng huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện lũy kế là 475 tỷ đồng, tổng dư nợ 385 tỷ đồng; Ngân hàng CSXH huyện huy động vốn lũy kế đạt 511,256 tỷ đồng, tổng dư nợ 510,756 tỷ đồng.

¹¹ Hiện tại trên địa bàn huyện có 05/13 xã xóa mù chữ Mức độ 1 đạt 38,5%; Mức độ 2: 08/13 xã đạt 61,5%). Tính đến tháng 10/2024, đã mở được 47 lớp với 872 học viên, chi trả chế độ cho học viên và giáo viên với tổng số tiền 2.604.048.230 đồng.

¹² Tính đến hết tháng 9 năm 2024 toàn huyện có 22/34 trường đạt chuẩn Quốc gia. Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (13/13 xã, thị trấn); phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (13/13 xã, thị trấn); phổ cập trung học cơ sở mức độ 2 (trong đó 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2); Thực hiện chính sách cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, huyện đã cử các em học sinh đi học tại các trường: Trường Hữu Nghị T78: 01 học sinh, Vùng cao Việt Bắc: 03 học sinh; Hữu Nghị 80: 03 học sinh.

¹³ Tính đến tháng 10/2024 toàn huyện có 07 trường PTDTBT (Trong đó: 01 Trường PTDTBT mới thành lập 08/2024) với 3.400 học sinh tham gia đánh giá (Trong đó cấp Tiểu học: 2.849 học sinh, cấp THCS: 551 học sinh). 100% các trường PTDTBT và trường có học sinh bán trú thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh.

¹⁴ hằng năm ban hành văn bản triển khai về công tác cử tuyển trên địa bàn huyện Tam Đường theo đúng Hướng dẫn của cấp trên và các quy định hiện hành; cử 01 viên chức theo dõi công tác cử tuyển theo quy định.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân¹⁵. Cung ứng đủ các loại thuốc, vật tư hóa chất đảm bảo chất lượng, đúng danh mục theo quy định. Tăng cường khám chữa bệnh y học cổ truyền với y học hiện đại; tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại đạt 32%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư xây dựng¹⁶. Công tác triển khai các chương trình mục tiêu được triển khai thường xuyên, tình hình dịch bệnh ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra; duy trì và đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi chiếm 16,75%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi chiếm 22,38%; tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được cán bộ y tế đỡ đạt trên 83%; Tỷ lệ phụ nữ được khám thai đủ 3 lần/3 kỳ đạt trên 82%; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng Nhà văn hóa tại các xã, thị trấn. Hiện nay trên địa bàn huyện hiện có 147 nhà văn hoá¹⁷, trong đó có 62 nhà văn hóa bản đạt tiêu chuẩn thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục công tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc¹⁸, duy trì 73/126 bản sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng mới 12 bản trong năm 2024. Toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở, trong đó có 142 cụm loa tại 126 bản, các hoạt động thông tin, truyền thông, truyền thanh, truyền hình tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tiếp tục lãnh đạo các chi, đảng bộ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030, triển khai thực hiện 03 mô hình điểm¹⁹, 13 mô hình "Dân

¹⁵ Tổng số giường bệnh kế hoạch tại bệnh viện là 110 giường, đạt 18,4 giường/vạn dân; duy trì từ 4-6 giường bệnh/xã; bình quân lượt khám chữa bệnh hàng năm đạt trên 2,5 lượt/người/năm; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 6,6 bác sỹ. Tỷ lệ dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện đạt 64,8%; Tuyên xã đạt 68,1%.

¹⁶ Hiện tại có 13/13 Trạm y tế xã có cơ sở vật chất đạt theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 100%.

¹⁷ Bao gồm: 01 trung tâm hội nghị văn hoá huyện, 13 nhà văn hoá xã, thị trấn, 133 nhà văn hoá bản (Trong đó có 14 nhà văn hóa bản dư đôi do sáp nhập; 04 bản chưa có nhà văn hóa tại các xã Sơn Bình; Bình Lư và xã Bản Bo).

¹⁸ Cụ thể: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 04 câu lạc bộ Khèn mông (Thèn Sin, Tả Lèng, Nùng Nàng, Giang Ma); 06 câu lạc bộ văn nghệ dân gian truyền thống của dân tộc (Câu lạc bộ dân gian dân tộc Lào; Câu lạc bộ tồn nghệ thuật biểu diễn nhạc cụ dân gian dân tộc Lào tại huyện Tam Đường; Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian dân tộc Lự; Câu lạc bộ Pí kẻo; Câu lạc bộ bảo tồn nghề dệt dân tộc Lự; Câu lạc bộ bảo tồn lễ hội Tủ cải dân tộc Dao). Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc tăng cường hoạt động đối với 128 đội văn nghệ quần chúng bản; Tổ chức bảo tồn các lễ hội truyền thống của các dân tộc: Lễ hội Động Tiên Sơn xã Bình Lư, Lễ hội Xoè Chiêng tại xã Bản Bo, Lễ hội Gầu Tào tại xã Tả Lèng, Lễ Tủ cải, Nhảy lửa của dân tộc Dao tại xã Hồ Thầu, Lễ hội Cắm Nung, Cắm mương, Sứ Khon Khoài và trình diễn dân tộc Lự, xã Bản Hon... Lượng khách du lịch ước thực hiện đến hết năm 2024 toàn huyện đón tổng số 500.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 186,4 tỷ đồng.

¹⁹Mô hình "Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" tại bản Chín Chu Chải, xã Nùng Nàng của Hội LHPN huyện; mô hình "Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" tại bản Sàng Phàng Tháp xã Khun

vận khéo” về xóa bỏ các hủ tục, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và đối ngoại Nhân dân

Lãnh đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tham mưu, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để xảy ra các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Quân sự - quốc phòng địa phương, chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghiêm các Kế hoạch về công tác quân sự - quốc phòng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, sẵn sàng chiến đấu... Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, triển khai các phương án, kế hoạch bảo an ninh trong các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Giải quyết dứt điểm trên 14 vụ, việc phát sinh liên quan đến tranh chấp đất đai, rừng, địa giới hành chính... góp phần ổn định tình hình địa bàn, không để kéo dài phức tạp.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm pháp luật. Qua triển khai tội phạm về trật tự xã hội được kiểm chế, kéo giảm, không để phức tạp nổi cộm; tội phạm ma túy được phát hiện, xử lý, góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội và tội phạm khác²⁰.

Lãnh đạo UBND huyện thực hiện quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, ngày lễ của tôn giáo; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ, hình thành “điểm nóng”; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn việc lợi dụng mạng internet để phát tán tài liệu, tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật; phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm và Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện có 4.123 lượt hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự bản. Nhân dân địa phương tích cực tố giác các hoạt động vi phạm pháp luật, tự giác xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Công tác đối ngoại Nhân dân luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nước ngoài đến thăm quan, làm việc nhằm thu hút vốn đầu tư, quảng bá, thúc đẩy du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

Há của Hội LHPN huyện phối hợp với huyện Đoàn Tam Đường thực hiện; Mô hình "Câu lạc bộ Thanh niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" tại Bản Chu va 6 xã Sơn Bình của Huyện đoàn Tam Đường.

²⁰ Từ năm 2019 đến nay Công an huyện đã phát hiện, xử lý 275 vụ/317 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về TTXH, ma túy, kinh tế, môi trường, trong đó: Khởi tố điều tra 198 vụ/227 bị can; xử lý hành chính 83 vụ/115 đối tượng; chuyển Công an tỉnh xử lý 7 vụ/12 đối tượng.

4. Kết quả xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và phát huy vai trò của người có uy tín

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp; 100% các bản trên địa bàn huyện có tổ chức đảng; công tác kết nạp đảng viên đặc biệt là kết nạp đảng viên người dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo, từ năm 2020 đến nay đã kết nạp được 352 đảng viên, trong đó đảng viên là dân tộc thiểu số 205 đảng viên, chiếm 58,2%. Tiếp tục phát huy vai trò của người uy tín trong tuyên truyền vận động Nhân dân; quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn²¹.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ²².

Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở²³ gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, công đoàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm, có lối sống lành mạnh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

5. Kết quả nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc

5.1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021- 2030

²¹ Trong 05 năm đã tổ chức 08 hội nghị cung cấp thông tin, tặng 589 suất quà cho người uy tín tiêu biểu trong các dịp Tết Nguyên đán, tổ chức 07 chuyên thăm quan, thăm hỏi ốm đau, viếng cho trên 32 trường hợp với tổng số tiền 966,7 triệu đồng.

²² Đến nay, trên địa bàn huyện có 11/35 cán bộ người dân tộc thiểu số trong ban chấp hành Đảng bộ huyện (bằng 31,4%); 5/11 cán bộ người dân tộc thiểu số trong ban thường vụ Huyện ủy (bằng 45,4%); 4/5 cán bộ lãnh đạo HĐND-UBND huyện là người dân tộc thiểu số (bằng 80%); có 17/33phòng, ban chuyên môn có cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số (bằng 51,5%); 97/138 cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số (bằng 70,2%); 52/108 công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (bằng 48,1%)

²³ Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng kinh phí đầu tư từ năm 2021- 2023 là 141.475 triệu đồng, đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội²⁴.

5.2. Thực hiện chủ trương về đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Lãnh đạo UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Phòng Dân tộc là cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc thực hiện chức năng về công tác dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo tồn văn hóa; tăng cường tham mưu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN và đảm bảo an sinh xã hội... Việc đổi mới mô hình tổ chức bộ máy đã góp phần cải thiện chất lượng quản lý và hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp giảm thiểu những bất cập trong công tác phân bổ nguồn lực và quản lý chính sách dân tộc. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện mô hình vẫn còn một số thách thức về nhân lực và nguồn lực tài chính, đặc biệt là việc nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác dân tộc để đáp ứng các yêu cầu mới.

6. Đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách

Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời đến người dân. Đại bộ phận người dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc phát động. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, mặt bằng dân trí và mức sống người dân từng bước được nâng cao. Các chính sách về an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc được

²⁴ Đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 81 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và các công trình khác; bố trí sắp xếp, ổn định dân cư tập trung cho 90 hộ; hỗ trợ tét nước cho 158 hộ, hỗ trợ giống vật nuôi (trâu, lợn) cho 355 hộ; hỗ trợ máy móc cho 601 hộ; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 338 người; mở 17 lớp xóa mù chữ cho 356 người; đào tạo nghề cho 1.274 lao động; Hỗ trợ đầu tư xây dựng 02 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ 31 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 04 đội văn nghệ của các DTTS có khó khăn đặc thù; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (thành lập 19 câu lạc bộ “thủ lĩnh của sự thay đổi”, thành lập và duy trì hoạt động của 19 tổ truyền thông cộng đồng...); tổ chức tuyên truyền cho trên 11.160 người về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; cung cấp thông tin, gặp mặt, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho 159 lượt người...

bảo tồn, phát huy. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường và củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết giữa các dân tộc được giữ vững. Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực.

7. Kết quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang ở vùng đồng bào DTTS theo tinh thần Kết luận số 65-KL/TW

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn địa phương; tập trung tuyên truyền về nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, huyện, các gương điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đoàn viên, hội viên, đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân; kết nạp mới được 5.867 đoàn viên, hội viên²⁵. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội²⁶, Quyết định số 218 - QĐ/TW, ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong Nhân dân xây dựng các mô hình không tảo hôn, kết hôn cận huyết; vận động từng bước xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện cùng Nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị và của các lực lượng trên địa bàn để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Quân sự huyện quan tâm duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp các xã, thị trấn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đề phòng các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng đơn, thư

²⁵ Hội CCB kết nạp mới 432 hội viên; Hội Nông dân kết nạp 1.226 hội viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết nạp 2.614 đoàn viên, Hội LHPN huyện kết nạp mới 1.516 hội viên, LĐLĐ huyện kết nạp mới 79 công đoàn viên.

²⁶ Trong 5 năm qua MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức 14 hội nghị phản biện; 64 cuộc giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện.

khieu kiện, hoạt động của các tổ chức tôn giáo để chống đối Đảng, Nhà nước. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với trên 30.000 người tham gia, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình điển hình, tiên tiến về an ninh trật tự. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 436 buổi/17.700 lượt người; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ các chức sắc, chức việc người có uy tín trong tôn giáo để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo. Tổ chức nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện, di cư tự do; kịp thời tuyên truyền, vận động giải quyết ổn định các vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Cao Trang Trọng